
Furdur  í skólaráði 19.01.2018 

Mættir : Helga Halldórsdóttir, Tómas Lárus Vilbergsson, Sigríður Víkingsdóttir, Soffía 

Guðmundsdóttir, Berglind Rafnsdóttir (hverfisnefnd), Sigurjón Magnússon (staðgengill Aðalbajrgar 

Maríu), Ágúst Lárusson, Sesselja Ingibjörg Reynisdóttir   

- Helga kynnti niðurstöðu skýrslu Ytra mats sem gerð var á  Glerárskóla 2017. Þar voru  helstu 

niðurstöður ræddar og útskýrðar. Þar sem fram kom m.a. að Gleráskóli kom  vel út úr 

úttektinni. Skólinn hefur síðan 3 ár til að vinna að umbótum út frá skýrslunni. 

Fundarmönnum fannst að kynna mætti niðurstöður skýrslunnar betur út á við upp á ímynd 

skólans út á við. Skýrslan verður opin öllum á vef Menntamálastofnunar. 

- Niðurstöður Olweus könnunar kynntar og umræður um þær.  

-Skóladagatalið kynnt og farið yfir það helsta sem kemur fyrirfram á dagatalinu, s.s. upphafsdagur 

næsta skólaárs, haust og vetrarfrí o.s.frv. Dagatalið á eftir að fara í sína umræður og meðferð hjá 

kennurum. 

Önnur mál 

- Leikskóladeildin Laut fékk hrós, kemur vel inn í skólastarfið. Leikskólinn er til 29. Júní. 

- Umræður um nýjan leikskóla og þær hugmyndir sem eru í gangi varðandi hann. Horfa fram í 

tímann með heildar skipulag svæðisins í huga. 

Fleira ekki rætt og fundi slitið. 

Tómas Lárus Vilbergsson 


